

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 7/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giá cả nhiều loại hàng hóa thiết yếu tăng cao song với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nên Thái Bình đã hoàn thành tương đối toàn diện các nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có nhiều đổi mới bằng việc hệ thống, thể chế hóa ban hành văn bản hướng dẫn, các đề án, quy định, kế hoạch... giúp các tổ chức đảng triển khai, phổ biến khi thời điểm các chỉ bộ và đảng viên, nhất là việc triển khai thực hiện phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử", để án xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ giai đoạn 2022 - 2025; quy định về công tác kiểm tra, giám sát

của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy và chi bộ trong 6 loại hình đảng bộ. Kinh tế tiếp tục đạt phục hồi, tăng trưởng cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước và đồng đều ở cả 3 khu vực. Các ngành sản xuất, kinh doanh trở lại trạng thái bình thường và có nhiều khởi sắc. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu và thu ngân sách trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tốt, đứng trong top đầu cả nước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với nội dung báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 đồng thời tập trung làm rõ thêm một số vấn đề như: Tiếp tục tập trung phát triển kinh tế nóng nghiệp, tham gia vào chuỗi giá trị, nâng cao giá trị sản phẩm và nhân rộng các mô hình sản xuất mới, hiệu quả để tạo ra sự phát triển toàn diện; tập trung cho công tác phòng, chống lụt lội và thiên tai; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phối hợp thực hiện tốt công tác an ninh trật tự trên địa bàn; các giải pháp thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, giải pháp chỉ đạo quyết liệt việc ứng dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử"...



Đại biểu dự hội nghị.

Ảnh: NGỌC LINH

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022; trong đó, đã triển khai những cách làm sáng tạo, đem lại kết quả nổi bật, đồng thời khẳng định kết quả đó thể hiện sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, đồng chí cho rằng mặc dù trong phát triển kinh tế đạt được kết quả cao nhưng việc huy động các nguồn lực để tập trung đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế - xã hội tạo ra nhiều giá trị gia tăng chưa đạt yêu cầu; chưa có các chương trình, dự án, các nguồn lực xã hội được giải ngân kịp thời và phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; còn nhiều điểm nghẽn, trở ngại chưa được tháo gỡ một cách triệt để, hiệu quả, nhất là công tác thu hút đầu tư mặc dù đạt được tốc độ tăng trưởng cao nhưng tiến độ triển khai thực hiện các dự án. UBND tỉnh, các cấp, các ngành phải nhận lại một cách thẳng thắn

những tồn tại, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm và đưa ra quyết tâm khắc phục để triển khai thực hiện hiệu quả công việc đề ra trong 6 tháng cuối năm. Cùng với đó cũng cần xác định rõ nguyên nhân, chấn chỉnh và khắc phục ngay những biểu hiện thiếu trách nhiệm, thiếu quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ để tạo ra khí thế mới, quyết tâm mới, hình thành phương thức quản lý mới trong công tác quản lý, điều hành chung trong toàn Đảng bộ tỉnh để tỉnh ta vươn lên tầm cao mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành phải kiên quyết duy trì và đẩy mạnh tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để đạt được tốc độ tăng trưởng và phát triển cao. Muốn có được tốc độ tăng trưởng cao cần đẩy nhanh tiến độ huy động và triển khai các nguồn lực của xã hội. Cùng với việc làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, cần làm tốt hơn nữa công tác giải quyết thủ tục hành chính và xử lý khiếu nại, tố cáo để tạo sự đồng thuận chung, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

THU THỦY

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHẮC THẬN...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 7/7, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đồng công tác của Tập đoàn Compal (Đài Loan).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng được đón tiếp lãnh đạo Tập đoàn Compal về khảo sát đầu tư tại tỉnh. Đồng chí giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế của tỉnh, những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã

hội, đặc biệt là công tác thu hút đầu tư. Với nhiều lợi thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực dồi dào, hệ thống giao thông được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại, Thái Bình đang dần phát triển vươn lên trở thành điểm đến mới về đầu tư của khu vực đồng bằng Bắc Bộ nói riêng cũng như Việt Nam nói chung. Đặc biệt, từ khi tỉnh được Chính phủ phê duyệt thành lập Khu kinh tế Thái Bình có tổng diện tích 30.583ha, với nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, Thái Bình đã thu hút được

nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu, trong đó có một số doanh nghiệp đã đầu tư nhà máy sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, giai đoạn hiện nay Thái Bình đang năng động, sáng tạo, nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh rất trân trọng hợp tác với những doanh nghiệp, tập đoàn lớn như Việt Nam nói chung. Đặc biệt, từ khi tỉnh được Chính phủ phê duyệt thành lập Khu kinh tế Thái Bình có tổng diện tích 30.583ha, với nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, Thái Bình đã thu hút được

Lãnh đạo Tập đoàn Compal trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong chuyến khảo sát,

ngành công đầu tư về Thái Bình; đồng thời, giới thiệu khái quát về Tập đoàn, theo đó Compal nằm trong top 500 công ty hàng đầu thế giới; top 100 công ty công nghệ toàn cầu; là công ty xếp hạng thứ ba tại Đài Loan, chuyên sản xuất máy tính xách tay, màn hình LCD, các thiết bị ngoại vi, thiết bị thông minh... Hiện nay Tập đoàn đã đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc và đang dự định mở rộng sản xuất ra một số tỉnh, thành phố khác. Lãnh đạo Tập đoàn đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Thái Bình và rất mong muốn được hợp tác đầu tư. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo Tập đoàn Compal đã thảo luận một số nội dung về lĩnh vực đầu tư như: cơ chế, chính sách ưu đãi, về giá cho thuê đất; việc xây dựng nhà ở cho chuyên gia nước ngoài; khách hàng của Tập đoàn, khu nhà ở cho công nhân... Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Tập đoàn Compal mong muốn buổi làm việc sẽ là cơ sở, tiền đề để tiến tới sự hợp tác tốt đẹp, bền chặt và hiệu quả hơn nữa giữa tỉnh Thái Bình và Tập đoàn Compal trong thời gian tới.

NGUYỄN THỜI

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC...

(Tiếp theo trang 1)

và số tiền miễn, giảm khoảng 32.400 tỷ đồng; thực quyền 28.400 cuộc thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực quản lý thu, chi ngân sách; kiểm tra trên 438.600 hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp; điều tra chống buôn lậu bất cứ, xử lý 7.400 vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan; kiến nghị xử lý tài chính 21.200 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Bộ Tài chính nói riêng và các bộ, ngành, địa phương nói chung để phấn đấu đạt những kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm. Nhấn mạnh về những rủi ro, khó khăn, thách thức trong những tháng cuối năm cũng như vai trò quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, tham mưu những chính sách về thuế để trình cấp có thẩm quyền nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy

sản xuất, kinh doanh; kịp thời để xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tăng cường công tác quản lý thu, nắm chắc nguồn thu trên địa bàn để có giải pháp phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng thu; tập trung rà soát các quy định còn chồng chéo có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp tục rà soát trên cơ sở đó đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu cần vào cuộc tích cực hơn nữa, chỉ đạo sát sao các giải pháp về tài chính ngân sách đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan tăng cường quản lý thu, chống thất thu thuế, chống chuyển giá, xử lý và thu hồi kịp thời số thuế còn nợ đọng trên địa bàn, có giải pháp thu phù hợp đối với từng lĩnh vực, đối tượng thu.

NGÀNH THANH TRA...

(Tiếp theo trang 1)

tự đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 1.682 tập thể và 2.676 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 163 vụ, 89 đối tượng... Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, xây dựng thể chế... được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả.

Trên cơ sở ý kiến tham luận của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, tại hội nghị, ngành thanh tra thống nhất phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh

vực trong 6 tháng cuối năm theo tinh thần "Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển". Trong đó, tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra năm 2022, tăng cường đồng đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra. Đặc biệt, đối với công tác phòng, chống tham nhũng, ngành thanh tra sẽ đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để đạt hiệu quả cao nhất.

KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Bắc Đông Quan.

ốm đau đột xuất. Đồng chí cũng đặc biệt lưu ý các điểm thi cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa các trường hợp gian lận thi cử; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền quy chế thi cho thí sinh cũng như cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi để nâng cao nhận thức, trách nhiệm nhằm tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Kết thúc môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ. Cấu trúc đề thi giống đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình sách giáo khoa lớp 12. Đề thi được nhiều thí sinh đánh giá vừa sức, phù hợp với điều kiện học sinh phải học trực tuyến trong thời gian nhất định nhưng vẫn có câu hỏi để phân hóa thí sinh.

* Chiều ngày 7/7, đoàn kiểm tra số 5, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do đồng chí Trần Văn Đạt, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Phó trưởng đoàn kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi Hội đồng thi tỉnh Thái Bình.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay Thái Bình có 20.329 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh có 33 điểm thi, mỗi điểm thi có 1 tổ thanh tra cắm chốt với tổng số 124 cán bộ thanh tra và 1 đoàn thanh tra cắm chốt thanh tra toàn bộ quy trình làm việc của các ban chấm thi. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập 2 đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi của tất cả điểm thi và thanh tra công tác coi thi trong các buổi thi. Ban chỉ đạo thi các cấp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và chuẩn bị đầy đủ phương án bảo đảm an toàn tất cả các khâu của kỳ thi từ công tác in sao, bảo mật đề thi, phòng, chống cháy, nổ, chăm sóc y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đến các hoạt động hỗ trợ thí sinh có

hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi tại tỉnh Thái Bình. Đồng thời, đồng ý, nhắc nhở cán bộ làm thi nếu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng quy chế và các văn bản hướng dẫn, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và bảo đảm quyền lợi của các thí sinh. Đồng chí lưu ý Hội đồng thi tỉnh Thái Bình và các điểm thi bảo đảm sức khỏe cho cán bộ làm thi và thí sinh trong các buổi thi, đặc biệt là khi thời tiết có diễn biến bất thường. Chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường thi, nâng cao tính bảo mật, kiểm tra giám sát trong việc giao nhận, vận chuyển đề thi, bài thi.

Trước đó, đoàn đã đến kiểm tra công tác coi thi tại các điểm thi: Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Trường THPT Nguyễn Du và Trường THPT Chu Văn An. Ngoài các phòng thi chính thức, các điểm thi đều bố trí phòng thi dự phòng, phòng chờ, phòng y tế và phòng cho thí sinh F0 theo đúng quy định nếu thí sinh F0 có nguyện vọng tham gia kỳ thi.

Chiều ngày 7/7, các thí sinh dự thi môn Toán. Với thời gian làm bài 90 phút, thí sinh phải hoàn thành 50 câu hỏi trắc nghiệm theo các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Những câu hỏi đề phân loại thí sinh tập trung từ câu 40 đến câu 50. Bước ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh phấn khởi vì đề thi tương đối vừa sức nhưng cũng có những thí sinh chỉ làm được những câu hỏi ở mức độ thông hiểu, vận dụng bởi cho rằng đề thi năm nay khó hơn năm ngoái và có độ phân hóa cao hơn.

THAM MƯU XÂY DỰNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 7/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

6 tháng đầu năm 2022, UBKT Trung ương và UBKT các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao với khối lượng công việc lớn, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Trong đó, nổi bật nhất là việc chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Nhiều vụ việc, cơ quan kiểm tra đã "đi trước, mở đường", chủ động, không chờ đợi kết quả của công tác điều tra, thanh tra; thậm chí trong một số vụ việc kết quả kiểm tra còn là cơ sở, tiền đề để các cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng trách nhiệm, phù hợp với điều kiện thực tế và công năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 24.759 tổ chức đảng và 106.621 đảng viên, tăng 67,4% tổ chức và 36,2% đảng viên so với cùng kỳ năm 2021; UBKT các cấp kiểm tra 1.017 tổ chức đảng và 3.588 đảng viên, tăng 51,3% tổ chức và 34,6% đảng viên so với cùng kỳ năm 2021. Việc thi hành kỷ luật cơ bản bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 142 tổ chức đảng và 6.519 đảng viên; UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 48 tổ chức đảng, 2.064 đảng viên. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới thiết thực, thu được sự đồng tình, ủng hộ, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá cao kết quả ngành kiểm tra Đảng đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu tập trung triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của địa phương, đơn vị mình một cách chủ động, thường xuyên. Nghiêm túc, phổ biến, quán triệt tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm những điều đảng viên không được làm, những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, những nơi có vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh. Quan tâm công tác xây dựng ngành, chủ động kiến nghị tổ chức bộ máy UBKT theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và bố trí đủ cán bộ ở nơi còn thiếu. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng nghiệp vụ tốt, thật sự công tâm, khách quan, chính trực và luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

ĐÀO QUYN

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

quy hoạch xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình trên cơ sở vừa gắn kết hài hòa với các đô thị các khu vực lân cận; vừa tận dụng tối đa vị trí, tiềm năng, đất đai nhằm tạo nét đặc trưng riêng; từ đó xây dựng thành phố Thái Bình là "đô thị cảnh quan, văn minh, hiện đại và sáng tạo".

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; để án đầu tư lắp đặt mạng lưới camera giám sát an ninh trên địa bàn thành phố.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Bường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398. Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 7/7. Thế giới: Hơn 557,7 triệu ca mắc Covid-19. Việt Nam: Ghi nhận 913 ca mắc Covid-19 mới. Thái Bình: Số mũi tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là 142.540 mũi.